

Số: 101 / PGD&ĐT
V/việc tăng cường phòng, chống dịch
sởi và các dịch bệnh năm 2014

Phong Điền, ngày 08 tháng 5 năm 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS trên địa bàn huyện.

Thực hiện công văn số 907/SGDDT-YTHĐ ngày 05/5/ 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc tăng cường phòng, chống dịch sởi và các dịch bệnh năm 2014; nhằm chủ động kiểm soát, khống chế kịp thời dịch bệnh tại các trường học, không để dịch lớn xảy ra, ngăn chặn lây lan, dập tắt và không để dịch lan rộng; góp phần hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc bệnh và chết do bệnh sởi và các dịch bệnh khác trong năm 2014 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng GD & ĐT Phong Điền đề nghị hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS trên địa bàn huyện triển khai thực hiện một số biện pháp sau:

1. Chỉ đạo Ban sức khỏe trường học khẩn trương rà soát việc thực hiện các nội dung hoạt động của công tác YTTH; kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2014 tại đơn vị. Trong đó, lưu ý các dịch bệnh: Sởi, tay chân miệng, Sốt xuất huyết, Cúm A(H5N1) và (H7N9), bệnh Liên cầu lợn ở người và một số bệnh lây truyền từ động vật sang người.

2. Chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh với một số tình huống bệnh dịch cụ thể và hành động chi tiết, nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong trường học (chú ý các bệnh có khả năng lây lan nhanh như Sởi, Cúm A, Tay chân miệng, Tả...) bao gồm việc nhận biết, phát hiện nhanh và cách ly sớm các trường hợp nghi ngờ; chuyển tuyến và xử lý dịch theo yêu cầu của y tế; chuẩn bị sẵn sàng các vật tư y tế thiết yếu, dung dịch vệ sinh khử khuẩn... cho công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn; thực hiện thông tin, truyền thông và hướng dẫn cho phụ huynh để phối hợp với nhà trường tuân thủ các quy định của ngành y tế trong tiêm chủng và phòng bệnh nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh; nhanh chóng báo cho các đơn vị y tế sở tại khi phát hiện có học sinh mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời.

3. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương, thực hiện cam kết phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học; quản lý tốt sức khỏe của học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên trong nhà trường; chỉ đạo cán bộ y tế trường học tích cực tham gia đầy đủ các lớp tập huấn phòng chống dịch bệnh do ngành y tế, giáo dục tổ chức và thực hiện công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn.

4. Tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, yêu cầu học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường thực hiện tốt các hành vi vệ sinh cá nhân,

vệ sinh môi trường. Hướng dẫn cho học sinh, giáo viên có ý thức và kỹ năng phát hiện bệnh. Giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền tích cực giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về phòng, chống dịch bệnh (lưu ý các bệnh đang có xu hướng gia tăng trong cộng đồng, tại địa phương, và có nguy cơ lây lan thành dịch).

5. Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường trường học, đặc biệt là các công trình cấp nước, công trình vệ sinh. Cung cấp đủ nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh cho học sinh, giáo viên. Thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh khử khuẩn lớp học, trường học.

6. Tăng cường công tác giám sát, tự kiểm tra và kiểm tra phối hợp liên ngành về phòng chống dịch bệnh tại đơn vị và các cơ sở trực thuộc.

7. Đảm bảo thông tin báo cáo cấp trên khi có dịch bệnh xảy ra tại đơn vị.

Nhận được công văn này, Phòng GD & ĐT Phong Điền đề nghị hiệu trưởng các trường chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Khi xuất hiện dịch bệnh tại các đơn vị cần báo cáo về Phòng; đồng thời thông báo cho Trung tâm Y tế học đường (TTYTHĐ) theo số điện thoại: 054. 3520673 (hoặc di động BS. Đặng Ngọc Thanh Thảo: 0914.078582) để TTYTHĐ có kế hoạch phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh và các đơn vị y tế trên địa bàn xử lý dịch.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Lê Đăng Thái